

เกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest"

นำเสนอเมื่อ : 20 ธ.ค. 2567

เกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest"

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัคร ประกวดผลงานคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 149 โรงเรียนจาก 116 เขตพื้นที่การศึกษานั้น

ในการนี้ การประกวดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดฯ และได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว ด่วนที่สุดเกียรติบัตรได้ที่ลิงก์ด้านล่าง



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๓๖๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Meditation Clip Contest”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๘๓๑
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code เกียรติบัตรของโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัครประกวดผลงานคลิปวิดีโอ “Meditation Clip Contest” และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดฯ โดยมีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๔๙ โรงเรียน จาก ๑๑๖ เขตพื้นที่การศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ การประกวดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ “Meditation Clip Contest” และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดฯ และได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

นางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕

“เรียนดี มีความสุข”

[ดาวน์โหลดเกียรติบัตร](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน